

Số: /TB-UBND

*Hoàng Kim, ngày 14 tháng 7 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### **Việc thực hiện ứng dụng công nghệ số trong thanh toán đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Kim**

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Kim

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/3/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về chuyển đổi số cấp xã năm 2023. Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND xã Hoàng Kim về triển khai chuyển đổi số xã Hoàng Kim.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc thanh toán thông qua các ứng dụng công nghệ được tích hợp qua điện thoại smartphone như: Mã QR code, Ví điện tử (VN pay), Mobile-Banking, Internet-Banking ...trong kinh doanh không dùng tiền mặt đã đem lại nhiều tiện ích với cả người mua và người bán. Đối với người bán, việc thanh toán theo hình thức này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt, hạn chế rủi ro, dễ dàng quản lý dòng tiền và góp phần tăng doanh số. Đối với người tiêu dùng, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp việc thanh toán trở nên đơn giản, nhanh chóng và an toàn.

Tại địa bàn xã Hoàng Kim, trong thời gian qua đã có một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng hóa áp dụng các hình thức thanh toán bằng mã QR code để thực hiện giao dịch. Qua thực tế cho thấy lợi ích đem lại là rất lớn trong việc kiểm soát dòng tiền, rút ngắn thời gian, đối chiếu dễ dàng, độ chính xác cao, tránh rủi ro về tiền rách, tiền giả, hạn chế nhầm lẫn trong các giao dịch thanh toán.

Với lợi ích đem lại hiệu quả cao như vậy, nhà nước cũng có các chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. UBND xã Hoàng Kim triển khai Kế hoạch chuyển đổi số theo mô hình Chính quyền số, Xã hội số, Kinh tế số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ không dùng tiền mặt đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hàng hóa cần thực hiện các bước sau:

1. Đối với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã có tài khoản mở tại các ngân hàng: Đăng ký thông qua ứng dụng của ngân hàng (Mobile-Banking hoặc Internet-Banking)

2. Đối với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh chưa có tài khoản ngân hàng: Đăng ký mở tài khoản, đồng thời đăng ký giao dịch qua ứng dụng (Mobile-Banking hoặc Internet-Banking)

3. Sau khi đã đăng ký thành công, đăng nhập ứng dụng, in mã QR code ra giấy để tiện việc quét mã thanh toán.

Để được hướng dẫn cụ thể các bước trên, UBND xã Hoàng Kim giao công chức Tài chính - Kế toán xã (bà Khương Thị Thu, số điện thoại 0916 065 846) hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện.

UBND xã Hoàng Kim khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh thực hiện việc ứng dụng công nghệ số vào đời sống và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa nhằm đem lại lợi ích hiệu quả cao trong kinh doanh và hướng tới đạt mục tiêu kinh tế số cùng với chính quyền địa phương.

Giao công chức UBND phụ trách, Trưởng các thôn đôn đốc, hướng dẫn, thống kê các đơn vị, cơ sở kinh doanh thực hiện. Văn phòng UBND xã tổng hợp báo cáo số liệu theo kế hoạch./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g (T/h);
- Trưởng 6 thôn (T/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**